

แผนงาน SIPOC

ชื่อกระบวนการทำงาน : การแข่งขันซ่อม	
เป้าประสงค์ของกระบวนการทำงาน : อุปกรณ์ต่าง ๆ , ใช้งาน ได้ดี	
ผู้รับผิดชอบกระบวนการทำงาน : ทนายพันธ์ งามพร้อม	
ผู้นำปัจจัยนำเข้า	ใบแจ้งซ่อม , บอกรายการ , โทรทัศน์ , ฯลฯ
ปัจจัยนำเข้า	คน , วัสดุ , วัสดุซ่อม , หน่วยงาน , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการทำงาน	แจ้งซ่อม , ดูใบแจ้ง , แลปอุปกรณ์ที่แจ้งซ่อม
ผลลัพธ์	อุปกรณ์ต่าง ๆ , ใช้งานได้
ผู้รับบริการ	อ.ตบ , อ.วิชาญ , ผอ. บุคคลทั่วไป

เริ่มต้น

ใบแจ้งซ่อม ใต้หอช่าง

ทยอยไปตรวจรอบอาคาร

ซ่อมอุปกรณ์ที่แจ้งซ่อม

ซ่อมแจ้งเสร็จ ใช้งานได้

สิ้นสุด

แผนงาน SIPOC

ชื่อกระบวนการทำงาน : การตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์	
เป้าประสงค์ของกระบวนการทำงาน :	
ผู้รับผิดชอบกระบวนการทำงาน : นายภฤตกร สามักัด	
ผู้นำปัจจัยนำเข้า	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการ ดทระวิทยาลัย - ภาควิชาต่างๆ ของ ดทระวิทยาลัย
ปัจจัยนำเข้า	<ul style="list-style-type: none"> - ใจแข็งข้อ - นันทักข้อความ ขอดรับบริการตรวจสอบ - โทรศัพท์
กระบวนการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบโทรศัพท์ - ทำการวิเคราะห์ตรวจสอบเอกสาร - ดำเนินการซ่อมและตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ชำรุด - ทดสอบหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรายงานผลการซ่อมกับผู้ส่งซ่อม
ผลลัพธ์	<ul style="list-style-type: none"> - หมายเลขโทรศัพท์สามารถใช้งานโทรเข้า - โทรออกได้ตามปกติ
ผู้รับบริการ	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรของ ดทระวิทยาลัย - นักศึกษา วิทยากร และ ปรึกษาโท , ปรึกษาเอกของ ดทระวิทยาลัย

เริ่มต้น
รับการแจ้งซ่อมจากหน่วยงานของ ดทระวิทยาลัย ทั้งทางใบแจ้งซ่อม หรือทางโทรศัพท์
ทำการวิเคราะห์ตรวจสอบเอกสารของเลขหมายโทรศัพท์
ทดสอบหาสาเหตุของเอกสารเสียว่าชำรุดจากอุปกรณ์หรือโปรแกรมระบบโทรศัพท์
จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมโทรศัพท์
ดำเนินการซ่อมโดยกรูมจากช่างซ่อมระบบโทรศัพท์
เปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์การที่เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์
ทำการทดสอบหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรายงานผลการซ่อมกับผู้ส่งซ่อม
สิ้นสุด

แผนงาน SIPOC

ชื่อกระบวนการทำงาน : การตรวจซ่อมระบบกลิ้งวงรีปิด	
เป้าประสงค์ของกระบวนการทำงาน :	
ผู้รับผิดชอบกระบวนการทำงาน : นายกฤตกร สามภักดิ์	
ผู้นำปัจจัยนำเข้า	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงาน ของสำนักงานเขตทหาร ดุสิตวิทยาลัยสตรี - ภาควิชาต่าง ๆ ของ ดุสิตวิทยาลัยสตรี
ปัจจัยนำเข้า	<ul style="list-style-type: none"> - ใบแจ้งซ่อม - นันทก ซอติทอม ขอรับบริการตรวจซ่อม - โทรศัพท์
กระบวนการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบอาการเสีย - เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการ ตรวจซ่อมระบบกลิ้งวงรีปิด - ดำเนินการซ่อมและตรวจสอบ ระบบกลิ้งวงรีปิด - ทดสอบระบบกลิ้งวงรีปิด - รายงานผลการแจ้งซ่อม ต่อผู้แจ้งซ่อม
ผลลัพธ์	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบ กลิ้งวงรีปิด สามารถ ผลิตเม็ดพลาสติกได้ตาม วัตถุประสงค์ - สามารถ ดูภาพเหตุการณ์ผ่าน หน้าจอของระบบกลิ้งวงรีปิดได้
ผู้รับบริการ	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร ของ ดุสิตวิทยาลัยสตรี - ผู้ผลิต

เริ่มต้น

รับแจ้งซ่อมจากหน่วยงานของดุสิตวิทยาลัยสตรี ทั้งทางใบแจ้งซ่อมหรือทางโทรศัพท์

ทำการวิเคราะห์ ตรวจ สอบอาการเสีย ของระบบกลิ้งวงรีปิด

ทดสอบหาสาเหตุของอาการเสีย ว่าเกิดจากอุปกรณ์ใด

จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการ ซ่อมระบบกลิ้งวงรีปิด

ดำเนินการซ่อมโดยเตรียมอุปกรณ์ที่มีติด หนึ่หรือเตรียมตามวิธีที่ได้ใช้เมื่อก่อน

ทำการเปลี่ยน หนึ่หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบกลิ้งวงรี ปิด

ทำการทดสอบ ดูภาพเหตุการณ์ และการทำงานของระบบนี้ทันที พร้อมทั้งรายงานผล การแจ้งซ่อมกับผู้แจ้งซ่อม

สิ้นสุด